



ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชี้วัด โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.odloc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุข และนำไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

การติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุข ดำเนินการโดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ทำหน้าที่กำกับดูแล และรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนการประเมิน จำนวน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ : แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขั้นตอนที่ ๒ : แบบประเมินการให้บริการสาธารณสุขสำหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุข จำนวน ๘ ด้าน และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูล นำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและรับรอง และจัดส่งผลการประเมินลงในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลการประเมินรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบในการประชุมสภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้เสนอผลการประเมินให้นายกเทศมนตรีทราบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลและกรอกผลการประเมินลงในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการประเมินให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบเรียบร้อยแล้ว ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น ...



รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์